

TCAS62ที่นั่งเหลือมากกว่า2แสน

ทปอ.เตรียมระดมความเห็นครั้งใหญ่ผู้เกี่ยวข้องเดือนส.ค./ซีมหา'ลัยต้องปรับตัวอย่างแรง

ไทยโพสต์ ● ทปอ.เผย TCAS 62 มีที่นั่งเหลือมากกว่า 2 แสน ที่ สะท้อนมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างแรง เตรียมแถลงผลการเรียนรู้จากบิกดาต้าเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ในเดือน ก.ค.นี้ พร้อมจัดระดมความเห็นครั้งใหญ่จากผู้เกี่ยวข้อง ทหารหรือในเรื่องต่างๆ ในระบบ TCAS ในเดือน ส.ค. โดยเฉพาะหาทางลดการสอบที่มีมากเกินไป และเป็นภาระเด็ก

นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ ทปอ. ได้รายงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ภายหลังจากจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว โดยเฉพาะเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยที่กฎหมาย

กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นสถาบันแห่งการวิจัย ดังนั้น ทปอ.จะต้องรองรับในส่วนนี้ และเรื่องรูปแบบการจัดสรรงบประมาณใหม่ ที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว โดยการเขียนโครงการเพื่อขอรับ วิจัยแบบบูรณาการข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังๆ ต่างๆ จะต้องสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล และเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ รว.

อว.คนใหม่เมื่อใด ตนก็จะเชิญ รว.อว.มาประชุมร่วมกับ ทปอ. เป็นวาระพิเศษ

นายสุวัชรวิทย์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง แต่มีที่นั่งเหลือจำนวนมากกว่า 2 แสนที่นั่ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างแรง อย่างไรก็ตาม TCAS ปีนี้ ทปอ.ได้เรียนรู้จากรู้นข้อมูล หรือบิกดาต้า ทำให้เห็นพฤติกรรมของเด็กในยุคใหม่เป็นอย่างไร โดยรายละเอียดจะได้มีการรวบรวมและแถลงข่าวชี้แจงภาพรวมของระบบว่าเรา

เรียนอะไรจาก TCAS 62 บ้าง ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ทปอ.จะระดมความเห็นครั้งใหญ่จากนักวิชาการของ ทปอ., มหาวิทยาลัย ทีมีไอที ทีมีวิชาการ เพื่อให้ทหารหรือในเรื่องต่างๆ ในระบบ TCAS และคงต้องมีการหารือในเรื่องการสอบต่างๆ ที่อาจจะมากเกินไปหรือไม่ด้วย เพื่อช่วยลดภาระของเด็ก

“นอกจากนี้ ทปอ.ได้เชิญ อู่นายกสภาวิศวกรให้ข้อมูลเรื่อง การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล เพราะทุกวันนี้วิชาการและวิชาชีพต้องร่วมมือกัน และที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านวิชาการของ ทปอ. ร่วมกับสภาวิศวกร ยกระดับทั้งในเรื่อง

วิชาการและวิชาชีพต่อไป ซึ่ง
ผมมองว่าจะเป็นประโยชน์กับ
ทั้งบัณฑิต มหาวิทยาลัย และ
ประเทศ” ประธาน ทปอ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก
ข้อมูลที่ผ่านมาของระบบ TCAS
พบว่า ในรอบที่ 1 แพ้มลสม
ผลงานเปิดรับ 130,140 ที่นั่ง
ผ่านการคัดเลือกและยืนยัน
สิทธิ์ 58,161 รอบที่ 2 โควตา
รับ 99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์
51,043 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รับ 134,142 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์
41,775 รอบที่ 4 แอดมิชชัน
รับ 122,523 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์
38,414 คน รอบที่ 5 รับตรง
อิสระ รับ 57,248 ที่นั่ง ยืนยัน
สิทธิ์ 16,402 คน รวมผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา TCAS 62 จำนวน
205,795 คน.